

# PHẬT GIÁO TÁNH BÁC LIÊU TỈNH CHÁCH Á LÁ, TẠCH NG NIÁ T M LÁNH THÁCH 709 NGÀY PHẬT HOÀNG TRIN NHÂN TÔNG NH-P NI T BÀN

Ấn Độ ngày 21/12/2017  
Cá nhân ngày 21/12/2017

PHẬT GIÁO TỈNH BÁC LIÊU TỈNH CHÁCH Á LÁ  
TỈNH NIÁEM LINH THÁCH 709 NGÀY PHẬT HOÀNG TRIN NHÂN TÔNG NH-P NI T BÀN  
\* Thích Tâm

Ấn Độ vinh và tôn trọng công lao của  
Phật hoàng Thích Nhân Tông Ni sư dân tộc và pháp. Hội Ông Trễ sĩ Giáo Hội  
Phật giáo Việt Nam đã có Thông bạch số: 347 hướng dẫn tổ chức lễ Phật đản  
lễ thứ 709 ngày Phật hoàng Thích Nhân Tông nh-p Ni T Bàn (1/11/1308 âm lịch  
1/11/2017 âm lịch). Các số chế độ và cho phép của Ủy ban BTS.GHPGVN tỉnh  
Bắc Ninh, Thích Tâm Tỉnh Bắc Ninh tiến hành  
tổ chức lễ nói trên vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 11 năm Đinh Dậu (18/12/2017)  
trong khuôn viên chùa Tịnh Tâm tại xã Châu Hùng, Huyện Vĩnh Lại, tỉnh Bắc  
Lieu.

Ấn Độ Tham dự buổi lễ hôm nay có ba vị Hòa  
thượng Chứng minh GHPGVN: Hòa thượng Lý Sa Mouth, Hòa thượng Thích Hoàng Quang,  
Hòa thượng Hữu Hình. Các Phó Trưởng ban Trưởng ban GHPGVN tỉnh Bắc Ninh: Thượng tọa  
Tăng Sa Vong, Thượng tọa Thích Quảng Thuận, Thượng tọa Thích Phước Chí, Thượng  
tọa Thích Giác Tịnh, các Phó Thích Giác Nghi, Ni sư Thích Nữ Diệu Nghi cùng Chư tôn  
đức và các học viên Ban Trưởng ban.

Ấn Độ Ban Tổ chức mừng tân hoan chào đón ông  
Kim Miên PCT.UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh, ông Vinh Văn Mạnh Trưởng ban Tôn giáo  
Dân tộc UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Văn Phúc Phó ban Dân vận Huyện ủy, ông  
Văn Văn Phó CT.UBMTTQ huyện Vĩnh Lại, ông Dũng Văn Khôi Phó phòng NUIT và  
huyện Vĩnh Lại. Cùng hơn 200 Phật tử Ông tiến hành.  
Ấn Độ Không khí ngày k- niệm Phật trang  
nghiêm khi các thành viên Ban Tổ chức dẫn lễ lễ sí của Phật giáo. Như nh- ù  
có Thái tử Tất Đạt Đa, rảy bột cúng lễ Phật đản tìm kiếm giác ngộ và đã trở thành  
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì Việt Nam ta, thầy và trò Phật giáo Ý thức ba Trưởng  
Nhân Tông là một ông vua yêu nước và anh hùng, Ngài đã dẫn dắt cho hàng triệu  
tác phẩm thi văn và Phật giáo sự tích chéa nặng lòng về tha, số lượng quan  
và thức trang k- niệm Phật. Các Phật tử là t- b- ngại vàng lên trên Đến  
thiên Yên Tử, đã khai sáng dòng thiền Trúc Lâm, phát huy truyền thống của  
giáo, tạo lập một truyền thống kỷ niệm nhân gian bằng triết lý Thiền.

HT Lý Sa Mouth UVH Chứng minh GHPGVN, đã có những lý  
nhận nhận cho quý tôn đức Tăng ni, cùng Phật tử Phật tử thực hiện di huấn của  
Phật hoàng Thích Nhân Tông, hành thiền, hướng con người tiến về chân thiện mỹ và  
trở thành những ông sen hồng tươi thắm. Các Phó Thích Khế Kiến Trưởng ban Hoàng  
pháp GHPGVN tỉnh đã cảm tạ số quan tâm của các cấp chính quyền trong việc cho  
phép tổ chức hội Phật đản, giúp cho nhiều người hiểu rõ hơn về một học phái  
Thiền, số quang lâm chứng minh của Chư tôn đức Tăng ni và số tham gia tích cực  
của những Phật tử xa xôi. Hội còn thu hút nhiều Phật tử tham gia qua  
những gian hàng online do quý thầy, số cô và Phật tử các chùa phật và cho Phật  
tử tham dự lễ về những món ăn dân dã mà thanh tịnh, nh- bún, bánh canh, rau  
quả chiên xù, bánh xèo, xôi, các loại bánh, trái cây. Có gian hàng  
tho pháp, pháp phật khác 1p m- t, tạo thêm sinh khí cho ngày k- niệm.

Cuối buổi lễ Quý tôn giáo và các cấp chính quyền đã dâng hương tưởng niệm Vua Phật của Việt Nam. Đến đây, đại diện chính quyền còn trao tặng quà dâng lên di tích Phật Hoàng.